

# Cơ hội dành cho các bạn thí sinh không đạt điểm sàn Kỳ thi ĐH, CĐ vẫn có thể nhận được Tấm bằng đại học

ThS. Phạm Văn Đạt

Những thí sinh có điểm thi tuyển sinh Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) năm 2011 thấp hơn điểm sàn vẫn có thể nhận được tấm bằng Đại học chính quy bằng con đường vào học CĐ Nghề ở ĐH Nguyễn Tất Thành sau 2,5 năm (CĐ Nghề) + 18 tháng (Liên thông) lên Đại học.

Đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, năm đầu tiên trường lên ĐH thì số thí sinh đăng ký dự thi CĐ chính quy cũng tăng lên và tỷ lệ đến dự thi cũng tăng thêm trên 10% so với năm 2010. Cũng trong kỳ thi này, trường chúng tôi có tiến hành gửi Phiếu hỏi nguyện vọng cho thí sinh: **"Nếu bạn thi không đậu vào Cao đẳng chính quy trong kỳ thi này? Bạn có tiếp tục vào học Cao đẳng Nghề hoặc Trung cấp chuyên nghiệp ở Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hay không?"**.

Thật bất ngờ, theo thống kê thì có: 3.441/8.156 thí sinh được hỏi (chiếm 42,18%) đã có nguyện vọng vào học CĐ Nghề và 2.047/8.156 thí sinh được hỏi (chiếm 25,10%) có nguyện vọng vào học Trung cấp chuyên nghiệp. Như vậy 67,28% số thí sinh được hỏi đã có nguyện vọng vào học ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Điều này chứng tỏ niềm tin của học sinh và phụ huynh học sinh đối với ĐH Nguyễn Tất Thành là rất cao. Đây là phần thưởng vô giá của các bạn thí sinh đối với Trường CĐ Nguyễn Tất Thành trước đây nay là ĐH Nguyễn Tất Thành.

Cũng giống như các trường ĐH, CĐ khác trong cả nước, CB-GV-CNV Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa trải qua một kỳ tuyển sinh bận rộn và vất vả. Tuy nhiên, mọi công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, với trên 3.400 thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1(NV1), trong đó có rất nhiều em đạt điểm cao trên 20 điểm. Điều này chứng tỏ đầu vào của trường đã đạt chất lượng cao, hứa hẹn một khởi đầu thuận lợi đem lại kết quả tốt đẹp cho khóa học mới 2011-2014.

Nhưng còn hơn 7.600 bạn thí sinh khác có điểm thi tuyển sinh Cao đẳng chuyên nghiệp (CĐCN) năm 2011 thấp hơn điểm sàn không còn cơ hội vào học CĐ chính quy làm cho Ban lãnh đạo nhà

trường, nhất là thầy Hiệu trưởng TS. Nguyễn Mạnh Hùng vẫn luôn trăn trở, miệt mài, tận tụy làm việc và suy nghĩ tìm cách triển khai các loại hình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của các em học sinh, gia đình các em và xã hội.

Nắm được tâm tư, nguyện vọng của các em, năm 2011 nhà trường đã triển khai chương trình đào tạo CĐ Nghề dành cho các em học sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT hoặc thi không đậu kỳ thi ĐH, CĐ vào học CĐN (2,5 năm) và học liên thông lên ĐH (18 tháng) vẫn có thể nhận được tấm bằng ĐH chính quy sau 4 năm nghiêm túc học tập.

Hiện nay ĐH Nguyễn Tất Thành đã có 8 ngành CĐ Nghề để cho các em thí sinh lựa chọn như: **1. Cao đẳng Kỹ thuật Điện – Điện tử, 2. Kế toán, 3. Tài chính – Ngân hàng, 4. Kỹ thuật Dược, 5. Tin học, 6. Quản trị Du lịch, 7. Quản trị Nhà hàng – Khách sạn, 8. Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ.** Ngoài ra nhà trường còn liên kết đào tạo CĐ Nghề với Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh ở các nghề: **Kế toán Doanh nghiệp, Tài chính Tin dụng, Công nghệ Hóa học, Kỹ thuật Ô tô, Điện Công nghiệp, v v...**

Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội và Tổng cục Dạy nghề của Việt Nam thì mô hình CĐN đã thành công ở nhiều nước trên thế giới như Đức, Mỹ, Nhật, Úc, Singapore... và rất phù hợp với thực tế phát triển kinh tế của nước ta giai đoạn hiện nay. Nên nhà trường đang cố gắng phát triển thêm nhiều ngành nghề nữa, để tìm ra nhiều cơ hội cho các em học sinh được học tập, gửi gắm tương lai ở ngôi trường có môi trường giáo dục có uy tín ở TP. Hồ Chí Minh và trên cả nước, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ GD - ĐT và Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, đồng thời nhà trường cũng mong muốn đồng hành cùng các em thí sinh khởi đầu tương lai bằng con đường gắn kiến thức với kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, để sau hai năm rưỡi học CĐN các em có thể ra đời lập thân, lập nghiệp.